

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.56 แนวโน้มผันผวนตามทิศทางนโยบายดอกเบี้ยเฟด คาดรอบวันนี้ 34.45-34.75

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 34.56 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นจากปิดวันก่อนที่ระดับ 34.69 บาท/ดอลลาร์

ช่วงคืนที่ผ่านมา เงินบาทแข็งค่าขึ้นค่อนข้างรวดเร็ว หลังรายงานอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (CPI) ของสหรัฐฯ เดือน ธ.ค.67 ออกมาผสมผสาน และดัชนีภาคการผลิตโดยเฟดสาขาเนวยอร์ก เดือนม.ค.68 ปรับตัวลดลงหนัก ทำให้ตลาดกลับมาเพิ่มโอกาสมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะทยอยลดดอกเบี้ย 2 ครั้ง หรือ 50bps ในปีนี้ ซึ่งการปรับมุมมองดังกล่าวของตลาด ส่งผลให้ทั้งเงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ ปรับตัวลดลง

สำหรับแนวโน้มของค่าเงินบาท แม้ว่าจะกลับมาแข็งค่าขึ้นบ้าง ตามรายงานอัตราเงินเฟ้อ (CPI) สหรัฐฯ ที่ออกมาผสมผสาน แต่เงินบาทยังเสี่ยงเผชิญความผันผวน ตามการปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้เล่นในตลาด ต่อแนวโน้มดอกเบี้ยบรรดาธนาคารกลางหลัก โดยเฉพาะเฟด

ทั้งนี้ ตลาดจะรออ่านรายงานยอดค้าปลีกเดือนธ.ค.67 ของสหรัฐฯ รวมถึงรายงานยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Jobless Claims) เพื่อประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจและประกอบการประเมินทิศทางนโยบายการเงินของเฟด นอกจากนี้ ผู้เล่นในตลาดจะรอติดตามถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟด และรายงานการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ล่าสุด เพื่อประเมินแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยของ ECB ด้วยเช่นกัน

นายพูน คาดรอบเงินบาทวันนี้ จะเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 34.45-34.75 บาท/ดอลลาร์

* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยน อยู่ที่ระดับ 156.09 ยูโร/ดอลลาร์ จากเยนวานที่ระดับ 156.84 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0293 ดอลลาร์/ยูโร จากเยนวานที่ระดับ 1.0310 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ที่ระดับ 34.754 บาท/ดอลลาร์
- นายกฯ มอบนโยบายจัดทำงบประมาณปี 69 วาง 3 เป้าหมายไม่เพิ่มงบประมาณรายจ่าย ไม่เพิ่มอัตรากำลัง ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพอาจเพิ่มงบลงทุน ย้ำใช้ทุกบาททุกสตางค์คุ้มค่า สำนักงานฯ ชี้ตเส้นหน่วยงานเสนองบฯปี 69 ไม่เกิน 20% ของวงเงินปีก่อน เน้นโครงการคุณภาพ แยมใช้เงินสะสมของหน่วยงานและเงินนอกงบประมาณดำเนินโครงการลำดับแรก ปิดตอบมีมติที่ลวอลเล่ตในงบฯ 69
- "ไทย ไลอ้อน แอร์" ซีเคส "ชิงชิง" หายตัวกระทบเที่ยวบินเช่าเหมาลำช่วงตรุษจีนจากจีน ถูกขอยกเลิกมาแล้ว 40 เที่ยวบิน ผู้โดยสารลด 20% ด้าน ทอท.มั่นใจวันที่ 24 ม.ค.-2 ก.พ. จีนเข้าไทย 7.7 แสนคน โตจากปีก่อน 22.6%

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิดเผยถึงกระแสข่าวนักท่องเที่ยวจีนแห่ยกเลิกเดินทางเที่ยวไทยในช่วงตรุษจีน ว่า มีเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวว่ามีการยกเลิกบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม และทริปเที่ยวไทยจริงในช่วงเทศกาลตรุษจีน แต่ไม่มีตัวเลขที่ชัดเจน ส่วนหนึ่งยอมรับว่าเป็นผลจากผู้จัดคอนเสิร์ตของเฉิน อี้ชวี่นักร้องดังฮ่องกง ประกาศแจ้งการยกเลิกคอนเสิร์ตในไทย เพราะความกังวลด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะชาวจีนที่เดินทางมาไทย หลังหวังชิงหรือ ซิงซิง นักแสดงจีนถูกหลอกมาไทย โดยแก๊งค์ค้ายิวจินและหลอกไปทำงานในเขตชายแดนของเมียนมา รวมถึงข่าวดาราคอนเสิร์ต ถูกหลอกมาไทยหลายคน ซึ่งเป็นข่าวดังในจีนและเอเชีย โดยเฉพาะกลุ่มสื่อจีนในหลายประเทศ

- ผู้ว่าการททท. หนูนเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ระบุตอบโจทย์ประเทศไทย ทำให้ภาคการท่องเที่ยวคึกคักขึ้น 'ภูมิธรรม' ขอฝ่ายค้านอย่าจินตนาการไปไกล ชี้ไม่มีใครอยากเห็นบ้านเมืองเน่าเฟะ เชื่อนาธุรกิจได้ดินมาไว้บนดิน ทำเศรษฐกิจดีขึ้น ขณะที่ 'สมคิด' แจงเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ไม่ใช่บ่อนเสรี สะกิดพรรคร่วมให้เข้าใจตรงกันด้วย ขอให้ยอมรับความจริงการพนันมีรอบประเทศ พร้อมรับฟังคนค้าน แต่ขอให้คุยด้วยเหตุผล ด้าน 'ศีกษิษฎ์' มั่นใจมาตรการตรวจสอบสกัดกลุ่มทุนจีนสีเทา-ฟอกเงิน เชื่อเป็นไปตามไหม้ไลน์หากกฎหมายไม่สะดุด เริ่มโครงการได้ในปี 2572

- กรม.ไฟเขียววีไอโอปรับเกณฑ์ LTR Visa เร่งดึงดูดบุคลากรคุณภาพสูงและนักลงทุนระดับโลกเข้าไทย พร้อมปลดล็อก ยกระดับสู่ศูนย์กลาง Talent ระดับโลก

- ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 2568 การส่งออกยังคงเป็นเครื่องจักรสำคัญหลักในการผลักดันเศรษฐกิจไทย ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์การค้าโลก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และการแบ่งขั้วทางการค้าที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ความแปรปรวนของสภาพอากาศ และภัยธรรมชาติ ปริมาณการค้าที่ขยายตัวลดลงจากการใช้นโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มผันผวน

- กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนี CPI พื้นฐาน ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 3.2% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 3.3% ในเดือนพ.ย.

- บิตคอยน์พุ่งขึ้นทะลุ 99,000 ดอลลาร์ หรือมากกว่า 3.4 ล้านบาทเมื่อวานนี้ (15 ม.ค.) ขานรับสหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ที่ต่ำกว่าคาด ซึ่งจะเป็ปัจจัยหนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

- ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กในวันพุธ (15 ม.ค.) หลังสหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ที่ต่ำกว่าคาด ซึ่งอาจเปิดทางให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในปี

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันพุธ (15 ม.ค.) หลังสหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ที่ต่ำกว่าคาด ซึ่งชี้ว่าเงินเฟ้อชะลอตัวลงและทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะยังไม่ยุติวงจรการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการลงทุนหรือธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- กลุ่มฮามาสได้ยอมรับข้อตกลงหยุดยิง และการปล่อยตัวประกันในฉนวนกาซาแล้ว โดยในระยะแรก อิสราเอลและฮามาสจะทำการหยุดยิงเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ขณะที่ฮามาสจะปล่อยตัวประกันอิสราเอล 33 คน เพื่อแลกกับการที่อิสราเอลปล่อยตัวนักโทษปาเลสไตน์ราว 2,000 คน

- ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ คืบนี้ ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ยอดค้าปลีก รวมถึงราคานำเข้าและราคาส่งออกเดือนธ.ค., ดัชนีการผลิตเดือนม.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนพ.ย. และดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนม.ค.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB)

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้